



ข่าวสาร

# ศรีพิบูล

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร./แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖-๗๑๐๘ <http://psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

\*\*\*\*\*

เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  
จากเดิมวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕  
ณ หอประชุมที่ปึงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่ข่าวสารศรีพิบูลฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปแล้วนั้น ขณะนี้  
กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระ  
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ จากเดิม วันที่ ๒๖ - ๒๘  
มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ปึงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

## ตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs) มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก



เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ จัดหางาน  
จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ โดยมี ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรพส.  
เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้ประกอบการมาร่วมเปิดบูธรับสมัครงานจำนวนมาก  
และมีประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งผู้ว่างงาน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการนัดพบแรงงาน กิจกรรมวิชาการ  
นิทรรศการแนะนำอาชีพ และการอบรมอาชีพเสริมรายได้



## ผู้สนใจสั่งจองแผ่น DVD บันทึกการแสดงสด

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”  
ติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพศ. ส่วนทะเลแก้ว

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแสดงละครเทิดพระเกียรติ แสง เสียง และสื่อผสม “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมชมงานว่าปีนี้การแสดงมีความสมบูรณ์มากที่สุดในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีประชาชนหลายท่านให้ความสนใจที่จะจับจองแผ่น DVD บันทึกการแสดงสดงานละครดังกล่าวจำนวนมาก โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ **งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว** หรือโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ หรือที่หมายเลข ๐๘ - ๐๖๐๕ - ๔๓๗๘ ในราคาแผ่นละ ๑๙๙.- บาท



## สาขาวิชาเซรามิกส์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ คทอ. ร่วมสาธิตการขึ้นรูปเซรามิกส์



เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา **นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** ร่วมจัดนิทรรศการการสาธิตการขึ้นรูปเซรามิกส์และการเพ้นท์ผ้าบาติก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

## คอม ชวนชื่น และอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ร่วมแสดงฉากใหญ่ในภาพยนตร์ วันนี้

วันนี้ (๒๗ ม.ค.) เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป **ดร.ปริษา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** พร้อมด้วย **นางเปรมฤดี ซามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก** จะเข้าร่วมชมการแสดงภาพยนตร์ (ฉากใหญ่ของเรื่อง) ณ โรงยิมเนเซียมใหม่ (หน้าโรงอาหารหอพัก) ซึ่งจะมีดาราร่วมฉาก ประกอบด้วย **คอม ชวนชื่น และ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์** โดยใช้ผู้แสดงประกอบกว่า ๑,๐๐๐ คน นับบนอัฒจันทร์ ทั้ง ๓ ผัง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงประกอบฉากดังกล่าว

สำหรับนักศึกษาที่ตกกิจกรรมและมีความประสงค์จะแก้กิจกรรม สามารถเข้าร่วมแสดงประกอบภาพยนตร์ดังกล่าว โดยดูรายละเอียดและลงชื่อเพื่อแก้กิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (กองพัฒนานักศึกษา)